




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รมว.สธ.ตอบกระทู้ปัญหาถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ตอบกระทู้ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สว. เรื่องการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และ สอน. ให้อบจ. ของ สธ. ว่า กรณีบุคลากรที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนแต่ถูกถ่ายโอนไปแล้ว และขอย้ายกลับ ขณะนี้มีจำนวนข้าราชการอยู่ประมาณ 200 คน จำเป็นต้องรอตำแหน่งจาก สธ. และให้ปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปก่อน เพราะกฎหมายให้ปฏิบัติเช่นนี้ ส่วนแนวทางเยียวยา คือ ให้แจ้งความจำนงช่วยราชการ 1 ปี และต่ออายุช่วยราชการได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน ระหว่างรอการแก้ไขกฎระเบียบ หรือหาตำแหน่งว่างรอการโอนกลับมายัง สธ. รวมถึงข้อเสนอจาก สว. ที่ขอให้ยกเลิกการถ่ายโอนในปีงบประมาณ 2567-2568 ออกไป ไม่สามารถยกเลิกได้เพราะเป็นไปตามกฎหมาย แต่ชะลอได้ เพราะตามระเบียบไม่ได้ระบุว่าถ่ายโอนต้องแล้วเสร็จเมื่อใด</p>	
<p>นัดประชุมคกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า คาดว่าการประชุมคกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินัดแรก จะนัดประชุมประมาณวันที่ 24 ต.ค. 2566 หลังนายกฯ เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเรื่องที่จะเสนอ คือ การจัดระบบบริการสุขภาพให้มีการบูรณาการกัน กระบวนการและวิธีการเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวที่จะใช้ได้ทุกที่ ซึ่งขณะนี้มีการเชื่อมข้อมูลภายในหน่วยงาน สธ.แล้ว แต่จะเชื่อมกับหน่วยงานนอกสังกัด สธ.อย่างไร เรื่องผู้ให้บริการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง ไม่กั่วงลต่อประเด็นบอร์ดชุดนี้ถูกมองว่าพรรคเพื่อไทยกำลังครอบงำระบบสุขภาพ เนื่องจากรายชื่อผู้บริหารบอร์ด มาจากพรรคเพื่อไทย เพราะประชาชนเลือกพรรคเพื่อมาเป็นรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง ลงนามคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 258/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับชาติ (National Health Board) ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ แต่ขณะนั้นยังตั้งไม่สำเร็จ เนื่องจากถูกหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า อาจจะเป็นการแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ แต่สำหรับคกก.ชุดที่แต่งตั้งขึ้นมาล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เคยยืนยันว่าเป็นการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>วันสุขภาพจิตโลก 2023</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดงานวันสุขภาพจิตโลก พร้อมกล่าวว่า WHO ยกระดับเรื่องของสุขภาพจิตให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อตอบรับตามแนวทางของ WHO สธ.กำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพจิต ภายใต้วงคำ Mental Health Anywhere เพื่อนำทีมทุกที่ ได้กำหนดเป็นแผน Quick win 100 วัน ของรัฐบาล 3 เรื่อง ดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์มินิศูนย์รณรงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครบวงจรทุกจังหวัด 2.จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ใน รพ.ศูนย์ /รพ.ทั่วไป ครอบคลุมทุกจังหวัด และ 3.มีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในรพ.ชุมชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสายด่วน 1667</p> <p>-สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต สสส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ต.ค.2566 ในงาน "Better Mind Better Bangkok" โดย ดร.ชาติวุฒิ ว่างวล สสส. กล่าวว่า ข้อมูลกรมสุขภาพจิต พบสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 1.3 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 2.3 ล้านคนในปี 2564 ขณะที่คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน สสส. มุ่งเน้นสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และนโยบาย เน้นที่ความเห็นอกเห็นใจ การมองโลกในแง่ดี การล้มแล้วลุกไว และลดการตีตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ</p>	
<p>สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามการช่วยเหลือคนไทยจากอิสราเอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., newtv, thereporters, thestandard, ch7, fm91bkk, thansettakij, thaipbs, hfocus, acnews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือคนไทยอพยพจากประเทศอิสราเอล โดยมีกรอบภารกิจ 3 เรื่อง คือ 1.ประสานการดูแลระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเบื้องต้นกับคนไทยในประเทศอิสราเอล 2.การเตรียมพร้อมดูแลคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศในมิติด้านสุขภาพ และ 3.การดูแลเยียวยาด้านจิตใจ โดยในกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ทีม MCATT จะเข้าไปประเมินสภาพจิตใจ และส่งต่อเข้ารับการรักษาหากจำเป็น</p>	
<p>พิธีกตัญญูตากล้งปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, springnews) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีกตัญญูตากล้งปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย กล่าวสดุดี แสดงคารวะต่ออดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ พร้อมแสดงปณิธาน มุ่งมั่นสืบสานงานด้วยความสมานฉันท์ เพื่อพัฒนาการสาธารณสุขให้ก้าวหน้า</p>	
<p>อุดฟันด้วยอะมัลกัมปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, mcot) - นพ.ไพโรจน์ สุริตวนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยปัจจุบันมีข่าวในสื่อออนไลน์พบว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอะมัลกัม วัสดุที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม มีผลกระทบต่อสุขภาพและความผิดปกติของร่างกาย เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ โรควิลสัน โรคซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานและทำให้ประชาชนเกิดความสับสน โดย อะมัลกัม เป็นวัสดุทางทันตกรรมที่นำมาใช้ในการบูรณะฟัน ซึ่งมีการนำมาใช้อย่างยาวนานและแพร่หลาย ไม่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อสุขภาพ หรือมีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายแต่อย่างใด</p>	
<p>LINE OA “เช็ก ชัวร์ ใช้” สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, hfocus) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า สบส. โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ได้สำรวจในเขตสุขภาพพบปัญหาด้านสถานประกอบการร้านนวด ร้านสปาเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สบส.จึงได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชันไลน์ “เช็ก ชัวร์ ใช้” ใ้สำรวจ ตรวจสอบ ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง นวดเพื่อสุขภาพ และสปา) นำร่องใช้ใน 8 จังหวัด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด และจะขยายไปยังเขตสุขภาพอื่นต่อไป</p>	
<p>นโยบาย 3I 1D สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ไทยรัฐ, hfocus, newtv) - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชูนโยบาย 3I 1D ได้แก่ สร้างความเชื่อมั่น ผลิตานพลังเครือข่าย นวัตกรรมเพิ่มคุณค่า และขับเคลื่อนองค์กร ด้วยข้อมูลคุณภาพทันสถานการณ์ เพื่อพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้มีประสิทธิภาพ สู่เป้าหมาย คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมีั่งคั่ง (Health for Wealth)</p>	
<p>อธิบดีกรมการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว -ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้ง พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต สำหรับประวัติการศึกษา จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล และบรรจุเข้ารับราชการ ที่ รพ. ระนอง จ.ระนอง หลังจบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางได้เข้ารับราชการที่กรมสุขภาพจิต และในตุลาคม 2566 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ มีเวลาไขว่ผลงาน 3 ปีก่อนเกษียณ</p>	
<p>รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fb สำนักนครแม่สอด) -เพจ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดแชร์โพสต์จาก พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม อายุรกรรมโรคติดเชื้อ รพ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ด้านสาธารณสุขชุมชน จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผลงานเด่นในการปฏิบัติกรด้านสู้โควิด 19</p>	
<p>เตือนใช้หวัดใหญ่ระบาด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ -นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เป็นเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและพายุฝนฟ้าคะนอง ขอให้ประชาชนป้องกันตนเอง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พบมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกH5N1ในกัมพูชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เผยมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 รายที่ 2 ของปีนี้ เป็นชายวัย 50 ปี จากจ.สวายเรียม อยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของการติดเชื้อและตรวจหาผู้มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อรายอื่นๆ</p>	